

หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวสีบาท

ประวัติความเป็นมา :

ประวัติบ้านหนองบัวสีบาทมีที่มาหลายเรื่องราว ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. บ้านหนองบัวสีบาท ในอดีตมีหนองน้ำและมีบัวและมีปลาอาศัยอยู่ชุกชุมมาก ชาวบ้านก็ไปหาปลาในหนองน้ำแห่งนี้กันเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปทำอาหาร และมีครั้งหนึ่งได้มีชาวบ้านคนหนึ่ง และได้เจอทองคำหนักประมาณสีบาท ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองบัวสีบาท” มาถึงปัจจุบันนี้

2. “เมื่อก่อน บ้านหนองบัวสีบาท ชื่อหมู่บ้าน หนองโพ เพราะว่ามีต้น ไม้ใหญ่ในหมู่บ้านเป็นโพหลายต้น แต่ต่อมาได้มีพระชุกงค์ 1 รูป ได้มาเดินชุกงค์ และปักกรศบริเวณ บึงบัวบ้านหนองบัวและได้ออกเดินบิณฑบาตในหมู่บ้านและได้กลับมาฉันอาหารและได้ไปตักน้ำดื่มบริเวณหนองบัว ขณะที่กำลังไปนั้นเงินของพระชุกงค์ รูปดังกล่าวได้ตกน้ำไปจำนวน 4 บาท พระชุกงค์รูปดังกล่าวก็เลยเรียกหนองบัวนี้ว่าหนองบัวสีบาทและชาวบ้านก็เรียกว่าหนองบัวสีบาทมาจนถึงปัจจุบัน”

3. หมู่บ้านหนองบัวสีบาท เป็นหมู่บ้านที่ 9 ในจำนวน 11 หมู่บ้านของตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในอดีตบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านหนองบัวสีบาทมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ไม้เต็ง ไม้ลัง ไม้ยาง ไม้ประดู่ เป็นต้น การตั้งบ้านเรือนไม่หนาแน่นเหมือนปัจจุบัน จนกระทั่งมีการเปิดสัมปทานป่าไม้เมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ที่ได้รับสัมปทานครั้งนั้น คือ นางจอน จันทรประเสริฐ หลังจากนั้นป่าไม้จึงหมดไป ราษฎรในหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง เช่น ตำบลปลักแรด ตำบลหนองกุลา ตำบลบึงกอก และบ้านกำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร จึงได้มาซื้อที่ดินบริเวณบ้านหนองบัวสีบาทนี้ และบางส่วนในหมู่บ้านด้วย ประกอบกับที่ตั้งของหมู่บ้านหนองบัวสีบาทในขณะนั้นเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีหนองน้ำขนาดใหญ่ สภาพดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก

4. เดิมหมู่บ้าน “หนองบัวสีบาท” นี้เรียกว่า “บ้านหนองบัว” เนื่องจากมีหนองน้ำขนาดใหญ่ มี “บัวหลวง” ขึ้นอยู่เต็มหนองจึงเรียกว่า หนองบัว ต่อมาบิดาของนายฟุ้ง กาดยัง ได้ขายลื้อเกวียนพร้อมควาย 1 คู่ ให้กับเพื่อนสนิท ในราคาสีบาท ซึ่งมีราคาถูกลงมาก หลังจากนั้นมีคนในหมู่บ้านหนองบัวและละแวกใกล้เคียง จึงเรียกกันว่า “บ้านหนองบัวสีบาท” จนถึงปัจจุบัน

สภาพในอดีต

บ้านหนองบัวสีบาทเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก มีทรัพยากรทางธรรมชาติอยู่มาก เช่น ป่าไม้ ถ้ำคลอง แต่ในปัจจุบันป่าไม้ไม่เหลืออยู่แล้ว เพราะชาวบ้านได้เข้ามาจับจองพื้นที่ทำกินเป็นส่วนใหญ่ ชาวบ้านมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก โดยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีถ้าหากทางวัดมีงานหรือขอความร่วมมือ

สภาพปัจจุบัน

บ้านหนองบัวสีบาท มีประชากรจำนวน 115 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 637 คน ประชาชนที่อาศัยอยู่จริง 482 คน เป็นชาย 223 คน หญิง 259 คน สภาพทั่วไปของหมู่บ้านหนองบัวสีบาท เป็นลักษณะของสังคมเปิดที่มีความพร้อมจะรับข่าวสารซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ และหอกระจายข่าว ลักษณะของครอบครัวเป็นครอบครัวขยายความสัมพันธ์จะเป็นแบบเครือญาติ รักใคร่สนิทสนม เคารพผู้อาวุโส และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การตั้งบ้านเรือนจะตั้งอยู่ริมถนนของหมู่บ้าน ลักษณะจะสร้างบ้านเรือนส่วนมากเป็นเรือนไม้ มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 5,600 ไร่ โดยทำนาเฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง การทำนาเป็นแบบนาหว่าน

น้ำนม พันธุ์ข้าวที่ปลูกเป็นข้าวเบา ซึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว การทำนาอาศัยเครื่องจักรกลเป็นส่วนใหญ่ เช่น
รถไถนาเดินตาม รถเกี่ยวรวงข้าว